
 
รายงานการประชุม 

  คณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครัง้ที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมบัวม่วง ๑ ชั้น ๔ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

-------------------------- 
ผู้มาประชุม  

๑. นายประกอบ       ชาติภุกต์     ประธานกรรมการ 
2. นางสาวพรกนก        ศรีงาม      กรรมการ 
3.  นายสมชาย         เหลืองสด     กรรมการ 
๔.  นายเวชยันต์       เฮงสุวนิช     กรรมการ 
๕. นายพงษ์ศักดิ์         วัชรนุกูลเกียรติ    กรรมการ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา    พลเยี่ยม     กรรมการ 
๗. นางสาวอารีย์       มยังพงษ์     กรรมการ 
๘. นางสาทิพย์        เส็งลา      กรรมการ 
๙. นางพลอยวรินทร์      รังสิกรรพุม     เลขานุการ 
๑๐. นางสาวชาวิณี       บินกาซีเมน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑. นางสาววัลลภา       ฟักประไพ     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐  น. 
            นายประกอบ ชาติภุกต์  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประธาน  
การประชุม กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระต่าง ๆ   ดังต่อไปนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
     ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง 
  ๑) แนะน า รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย และฝ่ายบริการวิชาการ  
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่โดยมี  รองผู้อ านวยการ 
จ านวน 2 ท่าน และขอให้รองผู้อ านวยการแนะน าตัว 

- อาจารย์พรกนก ศรีงาม  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทยประยุก ต์        
คณะศิลปศาสตร์ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา 

- อาจารย์สมชาย เหลืองสด  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล        
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ  มีประสบการณ์ด้านงานบริการวิชาการของคณะ 
   ประธานแนะน าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน 

- นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช   
- นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ   

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  ๒) มอบวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ปีท่ี ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ 

   วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีที่ ๑๑ 
ฉบับที่ ๑ มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวารสารใหม่เพ่ือให้มีข้อมูลครบถ้วน และผ่าน
การตรวจสอบรูปแบบจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แล้ว โดยตั้งเป้าหมายว่าจะน าวารสารวิชาการ
และวิจัย มทร.พระนคร เข้าฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) และ ฐานข้อมูล Scopus ต่อไป 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  

- หน้าปกดูไม่ทันสมัยซึ่งสามารถใช้งาน design เข้ามาช่วยเพ่ือให้เกิดเอกลักษณ์หรือ 
อัตลักษณ์ของวารสารและเพ่ิมความน่าสนใจ ดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น 

- ควรก าหนดสีและรูปแบบวารสารเป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัยไว้ เพ่ือ เป็น
เอกลักษณ์ของวารสาร 

- ถ้าจะท าปกแบบฉบับปัจจุบันซึ่งมีรายชื่องานวิจัยทั้งหมด เสนอแนะให้ เพ่ิมปกหน้า
โดยน ารูปงานวิจัยที่โดดเด่นที่อยู่ภายในเล่มมาขึ้นปก ซึ่งสามารถเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  พลเยี่ยม  เสนอแนะว่า ถ้าจะใช้สีปกเป็นสีเดียว
ตลอดไป ควรป็นโทนสีม่วงของมหาวิทยาลัย  
 นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  

- โลโก้ท่ีใส่ในหน้าปกวารสาร ควรใช้แบบเดียวกันทุกฉบับ 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีสาขาวิชาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อ 

น่าจะมาร่วมกันออกแบบและจัดท าปกได ้ 
- เสนอให้มีการจัดประกวดออกแบบปกวารสารและให้รางวัล มอบโล่ มอบเกียรติบัตร 
 นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  
- เห็นด้วยกับการน าอาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ 

มาช่วยในการออกแบบรูปเล่ม เพราะรูปแบบปกที่ได้จะสวยเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น และยังได้รับข้อมูลและความรู้
เกี่ยวกับการออกแบบจากนักศึกษามาก 
 นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ อาจจะมีการมอบรางวัลในงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยก็ได้ 

ประธาน ขอข้อเสนอแนะ ปัจจุบันวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร จัดพิมพ์ 
โดยใช้กระดาษถนอมสายตา ซึ่งจะเป็นการพิมพ์ขาวด า ท าให้รูปภาพที่อยู่ในเล่มไม่น่าสนใจ ไม่เห็นรายละเอียด  
ควรเปลี่ยนใช้กระดาษธรรมดาสีขาวและพิมพ์สีซึ่งจะเพ่ิมต้นทุนไม่มากนักจะดีกว่าหรือไม่ 

นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ การพิมพ์แบบขาวด า ท าให้ไม่น่าสนใจ      
ไม่เห็นถึงความแตกต่าง และรายละเอียดในรูปภาพ เช่น กรณีรูปกราฟที่น าเสนอ เป็นต้น  ซึ่งการพิมพ์วารสาร
แบบขาวด าน่าจะขัดแย้งกับนโยบายมหาวิทยาลัย ทีเ่ป็นมหาวิทยาลัย Digital   

นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ การพิมพ์แบบสี่สีเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องดูนโยบายของ
มหาวิทยาลัยด้วย 

ประธาน ชี้แจง นโยบายต่อไป คือ เพ่ิมการอ้างอิง (Citation) ให้สูงขึ้นและยั่งยืน   
เพ่ือส่งผลให้วารสารเข้าฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)  และ ฐานข้อมูล Scopus ได้ง่ายขึ้น  
 
มติทีป่ระชุม   รับทราบ 
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  ๓) เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ๙ มทร. เม่ือวันที่ ๑๗ – ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
   ประธานชี้แจง การเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา  ๙ มทร.       
เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา       
สรุปรายละเอียดในการประชุมที่ส าคัญ 

- ก าหนดให้มีการจัดประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  

- ก าหนดให้มีการจัดท าวารสารราชมงคลบริการวิชาการเพ่ือสังคม โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้ดูแลหลักและด าเนินการจัดท ารูปแบบ และจะท าให้วารสารฉบับนี้สามารถใช้
ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ด้วย 

- ร่วมกันพิจารณาเรื่อง การท าวิจัยเชิงพ้ืนที่โดยใช้ทุนของท้าทายไทยซ่ึง ณ ปัจจุบัน
มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายเสนอขอทุนท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
โดยใช้ทุนของท้าทายไทยด้วย  

- การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ครั้ งที่  9 จัดโดย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีการส่งผล
งานวิจัยเข้าร่วมทุกปี 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  

- การจัดประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ควรมีการประเมินผลการ 
จัดงานเพื่อน ามาแก้ไขและปรับปรุงในครั้งต่อไป 

- การให้ทุนงบประมาณแผ่นดินโดยปกติจะพิจารณาพ้ืนที่วิจัย นักวิจัยควรมีการ       
ลงพื้นที่เพ่ือท าวิจัย ซึ่งการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่โดยใช้ทุนของท้าทายไทย หรือการเสนอของบประมาณแผ่นดินโจทย์ก็
ควรมีความท้าทายด้วยเช่นกัน 

- มหาวิทยาลัยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เกาะสีชัง แล้วข้อเสนอ
การวิจัยที่เสนอขอปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีข้อเสนอการวิจัยที่ลงพ้ืนที่เกาะสีชังหรือไม่ ควรมีการขับเคลื่อน
งานวิจัยเพื่อลงพื้นที่เกาะสีชัง เพ่ือสามารถตอบโจทย์และใช้งานได้จริง 

- เมื่อท าวิจัยแล้ว ต้องพัฒนาเป็นรูปธรรม และต้องมีการด าเนินการเชิงรุก 
นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ  
- ควรระวังข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บางแห่งมีระยะเวลา ถ้าการท า MOU แล้ว

ไม่มีการด าเนินการอะไรต่อจนท าให้หมดระยะเวลาลง ท าให้ไม่เกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และควรน า MOU 
มาพิจารณาเพื่อก าหนดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

ประธาน ขอข้อเสนอแนะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงบประมาณมีการตัด
งบประมาณ โดยเฉพาะงบด้านการวิจัยออกมาก บางมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณมาก แต่บางมหาวิทยาลัย
โดนตัดงบประมาณมาก ขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการว่าควรด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ได้รับงบประมาณเพ่ิม 

นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ ควรต้องพิจารณาข้อเสนอการวิจัยว่ามี
ผลกระทบต่อสังคมแค่ไหน ท าวิจัยแล้วได้ประโยชน์อย่างไร เป็นโครงการต้นแบบได้หรือไม่ และมีกลุ่มเป้าหมาย
เท่าไหร่ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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  ๔) เข้าร่วมอบรมผู้บริหารระดับสูง (รมส.) รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ถึง  
๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา และศึกษาดูงานต่างประเทศ 
  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

     ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง 
๑) การใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.พระนคร (e-Meeting)     

เนื่องจากมหาวิทยาลัย มีระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มทร.พระนคร (e-Meeting) 
เพ่ือความสะดวก เป็นการประหยัดกระดาษ และลดเวลาในการส่งเอกสาร โดยการด าเนินการในระบบเริ่มตั้งแต่ 

- ส่งหนังสือเชิญประชุม และคณะกรรมการตอบรับการเข้าร่วมประชุมในระบบ   
ซึ่งระบบจะมีการแจ้งเตือนทาง E-mail 

- ส่งวาระการประชุม พร้อมเอกสารประกอบวาระ โดยในวันประชุมฝ่ายเลขานุการ
จะเป็นผู้เปิดระบบให้คณะกรรมการทุกท่าน 

- ส่งรายงานการประชุม และคณะกรรมการตอบรับรองรายงานการประชุม หรือ
แก้ไขรายงานการประชุมในระบบ  

  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒)  ผลการปฏิบัติตามมติการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐  เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  
 

เอกสารแนบวาระท่ี 1.2 ข้อ 2 
 วาระ/มต ิ ผลการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงาน 

เร่ืองเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การน าเสนอข้อเสนอการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองเบ้ืองต้น 

 

ที่มา :  สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างด าเนินการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จะจ าแนกข้อเสนอการวิจัย
ตามสาขาวิชา เพื่อพิจารณาจัดหาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองเบี้องต้นที่
ตรงกับสาขาของข้อเสนอการวิจัยนั้น ๆ โดยมีการจ าแนกข้อเสนอการวิจัยจากประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

จึงเสนอคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณาการ
ด าเนินการและปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา  
- ด าเนินการจ าแนกเป็นกลุ่มเรื่องในแต่ละสาขาวิชา เพื่อการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ

ในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยแต่ละโครงการที่ตรงสาขามากยิ่งขึ้น  
- ปรับปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่ายฯ ในปีต่อไป ให้เร็วขึ้น 

โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม  

 
ด าเนินการจ าแนกกลุ่มเรื่องและ
ปรับปฎิทินข้อเสนอการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 

 
กลุ่มวิจยั 
 

๔.๒ การปรับแก้เกณฑ์มาตรฐานองค์ประกอบที่ 2 การบริการวิชาการแก่สังคม การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

ที่มา :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒ 
การบริการวิชาการแก่สังคม มี ๕ ตัวบ่งชี้ โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาได้ 
๕.๐๐ ทุกปี และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินเสนอแนะให้ปรับเพิ่มเกณฑ์มาตรฐานให้
ท้าทายขึ้น จึงน าเข้าที่ประชุมเพื่อขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
 

มติ :  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา พิจารณาปรับเกณฑ์มาตรฐานเพื่อให้เกิด
ความท้าทายมากยิ่งขึ้น 

ไม่ ส าม า ร ถ ป รั บ แ ก้ เก ณ ฑ์
มาตรฐาน ในการตรวจประเมิน
คุณ ภ าพ ก าร ศึ ก ษ าภ าย ใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปี 
การศึกษา ๒๕๕๙ ได้ เนื่องจาก
ต้องมีการปรับปรุงล่วงหน้า 

กลุ่มบริการวิชาการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
     ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ การเปิดรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
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 นางสาวพรกนก  ศรีงาม  ชี้แจง สถาบันวิจัยและพัฒนา อยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติ
เพ่ือเปิดรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ต าแหน่ง นักวิจัยปฏิบัติการ คุณวุฒิ
การศึกษา ปริญญาโท ซึ่ง ณ ปัจจุบันได้มีการส่งนักวิจัยปฏิบัติการเข้าอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) 
รุ่นที่ ๑๔ (สกอ.) ตั้งแต่ ๑๕ พ.ค. ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖0 พบว่าปัญหาส าคัญคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ต้องมี
ความรู้ทางด้านกฎหมาย จึงมีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง โดยอ้างอิงมาตรฐานก าหนดต าแหน่งจาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือขอข้อเสนอแนะ 
 ประธาน  ชี้แจง บุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญานี้ จะมีต าแหน่ง
เป็นหัวหน้างาน สามารถร่าง ตรวจสอบ และพิจารณาค าขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทอ่ืนๆ ได้ และมีความรู้ด้านกฎหมาย ขอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการว่า ควรเพ่ิมเติมคุณสมบัติ    
ด้านใดบ้าง 
 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ 
 - ควรมีความรู้พ้ืนฐานด้านกฎหมาย  
 - ควรมีความรู้ด้านงานวิจัย  
 - ควรมีความรู้พ้ืนฐานเกีย่วการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือต่อยอดงานวิจัย 
 - ภาระงานในต าแหน่งนี้มีค่อนข้างมาก ทั้งด้านเอกสารและการประสานงาน 
 - อัตราค่าตอบแทนน้อยไป ส าหรับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 
 - กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะมีการจัดงานที่น่าสนใจจ านวนมาก สามารถส่งบุคลากรไป
ร่วมงานเพ่ือสังเกตการณ์และศึกษาวิธีคิด วิธีท า วิธีการประสานงาน วิธีดูงานวิจัยเพ่ือน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
โดยจะมีงานถึงประมาณเดือนกันยายน นอกจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว อาจจะมีหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัด
ด้วย เพ่ือผู้ที่จะท างานด้านนี้จะสามารถมีความรู้และเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ได้ 
 นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
 - คุณวุฒิการศึกษาปริญญาโท ต้องพิจารณาว่า มีความจ าเป็นที่ต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
นิติศาสตร์หรือไม่ หรือ ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 - ติดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เข้าอบรม คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
เพ่ือติดต่อให้มาสมัคร 
 - ควรระบุว่า ต้องมีพ้ืนฐานด้านการวิจัย 
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 ประธาน  สอบถาม บุคลากรปฏิบัติงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิชาชีพ
เฉพาะ เสนอว่า ควรสอบถามกองบริหารงานบุคคล เพ่ือก าหนดเงินพิเศษ กรณีวิชาชีพเฉพาะ ได้หรือไม ่
  นายเวชยันต์ เฮงสุวนิช  เสนอแนะ ไม่ใช่วุฒิขาดแคลนไม่สามารถท าได้ 
  นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  สอบถาม  ควรก าหนดว่า เคยท างานวิจัยด้วยหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา  
-  คุณสมบัติการศึกษา ระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่ท าวิทยานิพนธ์เท่านั้น 
-  มีประสบการณ์ด้านงานวิจัย หรือ เป็นผู้ช่วยนักวิจัย 

 
 ๔.๒ การจัดตั้งส านักบริการสังคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายจัดตั้งส านักบริการสังคม โดย
มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดท า ร่าง โครงการจัดตั้งส านักบริการสังคม น าเสนออธิการบดี เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2560 และมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา น า ร่าง โครงการจัดตั้งส านักบริการสังคมเสนอกอง
บริหารงานบุคคล งานอัตราก าลังพิจารณาเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบการจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ ส านัก 
หรือเทียบเท่า โดยเป็นไปตามกรอบของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือขอค าแนะน าในการ
รับ ร่าง โครงการจัดตั้งส านักบริการสังคม และน าเสนอคณะกรรมการจัดตั้งส านักบริการสังคม พิจารณาอีกครั้ง 
และน าเสนอสภามหาวิทยาลัย ต่อไป 

 
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีศักยภาพด้านสาขาวิชาชีพ แต่ควรมี Profit 
center เพ่ือสามารถดึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยออกมาได้ จึงเห็นว่าหน่วยบ่มเพาะ จะเป็นหน่วยงานที่ท าให้
มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนมากข้ึน  
 - ประเด็นส าคัญอีกสิ่งที่ต้องพิจารณา คือ ส านักบริการสังคม อยู่ในความรับผิดชอบของใคร 
และการยอมรับจากสภามหาวิทยาลัย เพราะทัศนคติของมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนไปเพราะศักยภาพที่มีอยู่ทั้งหมด
จะถูกเปลี่ยนเป็น Business Model และต้องมีการประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังทุกหน่วยงาน ทุกคณะ 
 - ถ้าพิจารณาให้ดี Business Model จะเป็นองค์กรที่หารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย ทั้งรายได้
จากนักศึกษา รายได้จากการบริการสังคม รายได้ทุกส่วนจากนโยบายรัฐ 
 - สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ส านักบริการสังคม ควรขึ้นตรงกับอธิการบดี และได้รับการรับรองจาก
สภามหาวิทยาลัย  
 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
 - ควรพิจารณาชื่อ “บริการสังคม” เพราะค าว่า “บริการสังคม” โดยทั่วจะหมายถึง ฟรี 
 - เหตุผลและความจ าเป็นไม่ควรกล่าวถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เพราะไม่ชัดเจน ควรเน้นที่บทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร เพ่ือให้เห็นความชัดเจนของนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 - วิสัยทัศน์ ด้านความรู้และทักษะ ควรเขียนเพิ่มให้ครบทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย 
 - พันธกิจ “หารายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยการบริการสังคมจากงบประมาณภายนอก”   
แต่ควรอยู่ข้อสุดท้าย ควรเป็นการให้ความรู้ รวบรวมความรู้ ถ่ายทอดความรู้ก่อน จึงจะด าเนินธุรกิจ 
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 - โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในควรเป็นไปตามพันธกิจที่ก าหนด มีงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มบริการ กลุ่มวางแผนและพัฒนา แต่ไม่มีกลุ่มหารายได้ และรายละเอียดงานในกลุ่มบริการ “รับงานจ้าง” 
ควรเปลี่ยนชื่อใหม่ 
 นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ ชื่อ BIC : Business Intelligence Center 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา พลเยี่ยม  เสนอแนะ เห็นด้วยกับการจัดท าเป็นศูนย์ BIC 
 นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  สอบถาม  ส านักบริการสังคม เป็นหน่วยงานเพื่อหารายได้ 
แต่ในโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ไม่มีต าแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ควรต้องมีด้วยหรือไม่ เพราะ
หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่นี่เทียบเท่าคณะ 
 นางสาทิพย์  เส็งลา  เสนอแนะ ควรมีเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ เพ่ือความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน และควรมีการจัดท าระเบียบเฉพาะ 
 นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ  
 - ควรพิจารณาอัตราก าลังว่าจะใช้อัตราก าลังที่มีอยู่ หรือได้รับจัดสรรอัตราก าลังใหม่  
เนื่องจากตามโครงสร้างใช้อัตราก าลังจ านวนมาก จึงควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งประกอบด้วย 
 - ควรวิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยจากอดีตถึงปัจจุบันว่างานใด หรืองานบริการ 
วิชาการใด ที่ท าให้เกิดรายได้หรือน าไปบริการแล้วสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย แต่ถ้าไม่มีศักยภาพมากพอก็ไม่
ควรท า  
 นายสมชาย เหลืองสด ชี้แจง จากการสอบถามกองบริหารงานบุคคล อัตราก าลังส าหรับ
ส านักบริการสังคม ต้องใช้อัตราก าลังที่มีอยู่ เนื่องจาก สกอ. ไม่มีนโยบายให้เพิ่มอัตราก าลัง 
 ประธาน  ชี้แจง นักวิจัยหรืออาจารย์ส่วนใหญ่ประสบปัญหาที่ส าคัญ คือ การเบิกจ่ายเงิน
ล่าช้า ท าให้การท าวิจัยไม่เสร็จตามก าหนด ดังนั้น รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ จึงมีการมอบหมายนโยบาย
เกี่ยวกับการบริการสังคม คือ 

1. จัดตั้งส านักบริการสังคม 
2. แก้ปัญหาเพื่อให้นักวิจัยหรืออาจารย์มีการเบิกจ่ายเงินได้คล่องตัวขึ้น 
นายพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  เสนอแนะ การจัดตั้งส านักบริการสังคม ต้องใช้บุคคลจาก

ภายนอกจ านวนมาก เช่น  นักวิชาการ หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
การเบิกจ่ายงบประมาณและความคล่องตัวในการเบิกจ่าย ไม่ควรขอใช้ระเบียบกระทรวงการคลัง แต่ควรจะขอ
ค าแนะน าเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของเรา โดยมีมติท่ีประชุมเป็นหลักฐาน 

นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  สอบถาม  การเบิกจ่ายต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
แต่สามารถก าหนดระเบียบใหม่เพ่ือใช้หน่วยงานนี้ได้หรือไม่ 

นายเวชยันต์  เฮงสุวนิช  เสนอแนะ ค่อนข้างยาก เนื่องจากการเบิกจ่ายเงินมีระเบียบ
กระทรวงการคลังบังคับอยู่ แต่ถ้ามีการจ่ายมากกว่ากฎระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด อาจถูกส านักงาน   
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ 

นางสาทิพย์  เส็งลา  เสนอแนะ  
- มีบางข้อที่ระเบียบเบิกกว้างไว้ว่า อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน  
- การตั้งส านักบริการสังคม ควรมีการตั้งระเบียบการเบิกจ่ายใหม่ มีบุคลากรด้านการเงิน 

และด้านบัญชีควบคุมเฉพาะ 
 นางพลอยวรินทร์ รังสิกรรพุม  เสนอแนะ  มหาวิทยาลัย ควรมีการจัดหาประธานโครงการ
จัดตั้งพร้อมทีมงานด าเนินงาน เพ่ือด าเนินการในการจัดตั้งส านักบริการสังคมส าเร็จได้  
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มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบสถาบันวิจัยและพัฒนา  
-  ปรับเหตุผลและความจ าเป็น โดยเน้นที่บทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      

ราชมงคลพระนคร เพ่ือให้เห็นความชัดเจนของนโยบายของมหาวิทยาลัย 
-  ปรับวิสัยทัศน์ โดยเพิ่มให้ครบทุกคณะภายในมหาวิทยาลัย 
-  จัดล าดับพันธกิจใหม่ ใช้พันธกิจของมหาวิทยาลัยไว้เป็นล าดับแรก และจัดล าดับที่ 1 หารายได้

เข้าสู่มหาวิทยาลัย โดยการบริการสังคมจากงบประมาณภายนอก ไว้ข้อสุดท้าย 
-  ปรับวัตถุประสงค์โดยเพิ่มให้ทุกคณะวิชามีส่วนร่วม 
-  ปรับชื่อส านักเป็น BIC : Business Intelligence Center 
-  ปรับชื่องานย่อย “รับงานจ้าง” ใหม ่
-  วิเคราะห์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยจากอดีตถึงปัจจุบันว่าอะไรท าให้เกิดรายได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๕.๑ การท าข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ
เทศบาลต าบลเกาะสีชัง  
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
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5.2 การรับรองวารสารทางวิชาการและวิจัยระดับชาติ ซึ่งไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ตาม
ประกาศของ ก.พ.อ. โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
เอกสารแนบวาระท่ี 5.2 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 



 
5.3 ผลการประเมินข้อเสนอการวิจัย งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรรวม 37,607,400 บาท มีข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการ
พิจารณารวมจ านวน 89 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 64.96 ข้อเสนอการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณา รวมจ านวน 
48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.04 

 
เป้าหมายที่ 1 :  วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 

 ข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,979,100 บาท 
 

เป้าหมายที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความม่ันคง 
และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จ านวน 44 โครงการ งบประมาณ 19,205,700 บาท 
 

เป้าหมายที่ 3 : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
ข้อเสนอการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา จ านวน 41 โครงการ งบประมาณ 16,422,600 บาท 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

5.4 การมอบหมายให้ น.ส.วัชราภรณ์  ชัยวรรณ  ไปอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent 
Agent) รุ่นที่ ๑๔ (สกอ.) ตั้งแต่ ๑๕ พ.ค. ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ น.ส.วัชราภรณ์ ชัยวรรณ ต าแหน่ง นักวิจัย    
เข้าอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ ๑๔ (สกอ.) ตั้งแต่ ๑๕ พ.ค. ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ โดยจะมี
หน้าที่ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้างานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.5 ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน ถึง วันที่    
31 พฤษภาคม 2560 

ผลการด าเนินงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  ถึง วันที่ 31 
พฤษภาคม 2560 จ านวน 12 เรื่อง สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
www.ird.rmutp.ac.th 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
 เลขานุการ นัดวันประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2560    
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น.  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 
                นางสาวชาวิณี  บินกาซีเมน 
                ผู้จดรายงานการประชุม 

 
                นางพลอยวรินทร์  รังสิกรรมพุม 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


